



ประกาศสถาบันราชประชาสมาสัย  
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์)  
ในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป และกำหนดวัน เวลา สถานที่  
และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ

ตามที่ได้มีประกาศสถาบันราชประชาสมาสัย ลงวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เรื่อง รายชื่อผู้สมัคร  
เข้ารับการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป และกำหนดวัน เวลา  
สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการเข้ารับการเลือกสรร ซึ่งได้ดำเนินการสอบเพื่อประเมินความรู้  
ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งโดยการสอบข้อเขียน เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๖ แล้ว นั้น

บัดนี้ ได้รวมคะแนนสอบเพื่อประเมินความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งโดยการสอบ  
ข้อเขียน ในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อประเมินความ  
เหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบ  
ดังต่อไปนี้

(ก) รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป  
ดังรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้

(ข) กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ

ให้ผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง เข้ารับการประเมินความ  
เหมาะสมกับตำแหน่ง โดยวิธีการสัมภาษณ์ วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๗/๑  
ชั้น ๗ อาคารอาชีวเวชศาสตร์ สถาบันราชประชาสมาสัย

(ค) ระเบียบปฏิบัติในการสอบ

๑. ให้ผู้เข้าสอบแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยมและประพฤตินเป็นสุภาพชน
๒. เป็นหน้าที่ของผู้เข้าสอบที่จะต้องทราบวัน เวลา สถานที่สอบและเลขประจำตัวสอบ
๓. ผู้เข้าสอบต้องนำบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้  
ซึ่งมีรูปถ่ายและเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลักชัดเจน ไปแสดงตนต่อเจ้าหน้าที่ หากไม่มีบัตรใดบัตรหนึ่ง  
ดังกล่าว กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบอาจพิจารณาไม่อนุญาตให้เข้ารับการสอบ
๔. ไปถึงสถานที่สอบสัมภาษณ์ตามวัน เวลา ที่กำหนดไว้ ผู้ใดไปถึงสถานที่สอบ  
สัมภาษณ์ภายหลังที่การสัมภาษณ์ได้ดำเนินการไปแล้ว กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบ อาจพิจารณา  
ไม่ให้เข้ารับการสัมภาษณ์ก็ได้

๕. ต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตามคำสั่งและคำแนะนำของกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบโดยเคร่งครัด

๖. ต้องเข้าสอบสัมภาษณ์กับกรรมการตามที่เจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบกำหนดให้เท่านั้น

๗. เมื่อสอบสัมภาษณ์เสร็จแล้วต้องไปจากสถานที่สอบโดยพลัน ห้ามติดต่อกับผู้ที่ยังไม่ได้เข้าสอบสัมภาษณ์ และต้องไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการรบกวนแก่ผู้ที่เข้าสอบสัมภาษณ์อยู่

ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบในข้อ (ค) อาจไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ารับการประเมิน

**(ง) การประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร**

สถาบันราชประชาสมาสัย จะประกาศขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ในวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๖ ณ งานทรัพยากรบุคคล สถาบันราชประชาสมาสัย กรมควบคุมโรค และทางเว็บไซต์สถาบันราชประชาสมาสัย <https://ddc.moph.go.th/rpsi/> และทางเว็บไซต์กรมควบคุมโรค <http://www.ddc.moph.go.th> หัวข้อ “การประกาศรับสมัครงาน”

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖



(นายอริย์รัช เอี่ยมอุดมสุข)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันราชประชาสมาสัย

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง  
ในการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป  
แนบท้ายประกาศสถาบันราชประชาสมาสัย ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ตำแหน่งที่ นักจัดการงานทั่วไป

เลขประจำตัวสอบ	คำนำหน้าชื่อ	ชื่อ	สกุล
๐๐๒	นางสาว	ยศวดี	ศุภธนากรกุล
๐๐๕	นางสาว	นันท์สุชา	ละมุล
๐๐๖	นาย	ธีร์	พึงฉิมรุจ
๐๐๘	นาย	ฉัตรชัย	เทียนแอม
๐๐๙	นางสาว	ชุตินา	รัตนวราหะ
๐๑๐	นางสาว	ทองสุดา	นิกมัน
๐๑๑	นางสาว	ปิยะพร	ดำรงผลสกุล
๐๑๒	นางสาว	เก็จวลี	ประพิณจำรูญ
๐๑๓	นางสาว	วนิดา	นนท์สระเกษ
๐๑๔	นางสาว	เบมิกา	ปั้นสุขสวัสดิ์
๐๑๕	นาย	สร้อย	เรืองเพิ่มพูล
๐๑๖	นางสาว	ณัชชา	ชวนชื่น
๐๑๘	นางสาว	ศิริกัญญา	วงศ์สวัสดิ์เวช
๐๒๑	นางสาว	สุนิษา	จุงงาม
๐๒๓	นางสาว	พัชรี	สิงห์ครุฑ